

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 69/2567

29 เมษายน 2567

CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 30/03/66

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับ เครดิต/ เกรดที่ปรึกษา
25/03/65	BBB	Stable

ติดต่อ:

สรินทร์ ขอสุขไพบูลย์

sarinthorn@trisrating.com

ชนาพร ปิ่นพิทักษ์

chanaporn@trisrating.com

วจี พิทักษ์ไพบูลย์กิจ

wajee@trisrating.com

ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ

pramuansap@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เหตุผล

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ อันดับเครดิตของบริษัทเกิดจากองค์ประกอบระหว่างอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile – SACP) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ “bbb” และสถานะของบริษัทในการเป็น “บริษัทย่อยหลัก” (Core Subsidiary) ของ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ” (Group Rating Methodology) ของทริสเรตติ้ง โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการวางจรรยาบรรณข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของบริษัทรวมถึงผลงานในการดำเนินโครงการภาครัฐที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและหนี้สินทางการเงินที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็ถูกลดทอนจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมรวมถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนของธุรกิจโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ด้วยเช่นกัน

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ธุรกิจให้บริการสื่อสารข้อมูลและธุรกิจศูนย์ข้อมูลจะเติบโตปานกลาง

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายวางจรรยาบรรณข้อมูลความเร็วสูง (Data Services Business) และธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center Business) ถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ประจำที่สำคัญของบริษัท โดยรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายวางจรรยาบรรณข้อมูลความเร็วสูง คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้รวมของบริษัท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลมีสัดส่วนประมาณ 4% ทั้งนี้ ในมุมมองทริสเรตติ้งเห็นว่ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวเมื่อรวมกับแหล่งรายได้ประจำที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทมีเสถียรภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทริสเรตติ้งคาดว่ารายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายวางจรรยาบรรณข้อมูลความเร็วสูงจะเติบโตปานกลางโดยจะอยู่ในช่วง 1.5-1.6 พันล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาณงานในมือที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ของธุรกิจให้บริการโครงข่ายวางจรรยาบรรณข้อมูลความเร็วสูงมูลค่ารวม 1.4 พันล้านบาท ซึ่งเกือบ 60% จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2567 นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังคาดว่าสัญญาให้บริการส่วนใหญ่ที่กำลังจะหมดอายุภายในระยะ 3 ปีข้างหน้าจะได้รับการต่อสัญญาและบริษัทจะขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมองหาโอกาสที่จะเติบโตในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น โครงการแพทย์ทางไกลสำหรับประชาชนในชนบทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนำไปสู่แรงกดดันด้านราคาซึ่งอาจส่งผลทำให้การเติบโตของรายได้ชะลอตัว ในขณะที่รายได้จากธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลนั้น คาดว่าจะค่อนข้างคงที่โดยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 95-97 ล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ในมุมมองของทริสเรตติ้งเห็นว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบจากการมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามแนวเส้นทางรถไฟและทางหลวงทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรักษาคุณภาพการให้บริการและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเอาไว้ได้อย่างดี ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปและช่วยรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและสถานะในอุตสาหกรรมของบริษัทเอาไว้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 12% มาอยู่ที่ 1.47 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากโครงการให้บริการสื่อสารข้อมูลใหม่ ๆ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับประชาชนในชนบท รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ในขณะที่เดียวกัน รายได้จากธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลนั้นอยู่ที่ระดับ 93 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2565

คาดว่ารายได้จากโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะฟื้นตัว

ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลในปีที่แล้วซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้นได้ส่งผลทำให้โอกาสที่จะได้สัญญาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในภาครัฐที่น้อยลง สถานการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการในธุรกิจ ICT ที่หลายซึ่งรวมถึงธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation Business) ของบริษัทด้วย

ในปี 2566 รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านบาท ลดลง 42% เมื่อเทียบกับปี 2565 และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ที่ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากความผันผวนของรายได้ที่มีพื้นฐานเป็นแบบโครงการซึ่งเชื่อมโยงกับงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐและขั้นตอนการประมูลงาน ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนสูงกว่ารายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงและธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล

ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในช่วง 1.4-1.7 พันล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2567-2569 ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีงานในมือที่ยังไม่ส่งมอบในธุรกิจนี้อยู่ที่จำนวนทั้งสิ้นเกือบ 1.2 พันล้านบาท ซึ่งงานในมือที่ยังไม่ส่งมอบจะรับรู้เป็นรายได้จำนวน 873 ล้านบาทในปี 2567 และประมาณ 290 ล้านบาทในช่วงระหว่างปี 2568-2569 นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะได้สัญญาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่กลับมาเป็นปกติ รวมถึงโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวนมากที่มีอยู่ในแผนงาน และแนวโน้มที่ดีสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

เข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทได้ประกาศกลยุทธ์ที่จะขยายไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์โดยการซื้อกิจการของ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีซี เซอร์วิส เซส จำกัด (GLS) ด้วยการซื้อหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLS มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

GLS มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านรังสีวิทยา (Radiology Service) และบริการประมวลผลด้วยภาพ (Imaging Service) โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น เครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่น (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy – ESWL) บริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมถึงการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan หรือ CT Scan) และการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging – MRI) โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากบริษัทใหม่นี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตและเพิ่มรายได้จากการให้บริการที่มีอัตรากำไรสูงกว่า ทั้งนี้ ในปี 2566 GSL มีรายได้จำนวน 93 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 22 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับน่าพอใจ

แม้ว่ารายได้ในปี 2566 จะลดลง แต่บริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่น่าพอใจ โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 1.1 พันล้านบาทในปี 2566 ซึ่งค่อนข้างคงที่จากปีก่อน นอกจากนี้ อัตรา EBITDA ต่อรายได้ (EBITDA Margin) ยังเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในปี 2566 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ประจำที่แข็งแกร่งและการมีส่วนโครงการที่มีอัตรากำไรสูงในธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมอีกด้วย

ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่า EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1.0-1.1 พันล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานรายได้ประจำและรายได้ที่ฟื้นตัวในธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม จากการที่ธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมมักมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ดังนั้น รายได้ที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจนี้จึงอาจทำให้อัตรากำไรโดยรวมของบริษัทลดลงเล็กน้อยแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรา EBITDA Margin ของบริษัทจะอยู่ในช่วง 29%-34% นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าการบูรณาการดำเนินงานของบริษัทใหม่จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับปานกลาง

ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 3.9 พันล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.4 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA อยู่ที่ 3.7 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ระดับ 19.4% และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ที่ระดับ 51%

ในอนาคต 3 ปีข้างหน้าทริสเรตติ้งคาดว่าภาระหนี้สินของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางโดยบริษัทจะมีการลงทุนที่ระดับ 500 ล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2567-2569 ซึ่งเป็นการลงทุนในการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระยะสุดท้ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังลูกค้าปลายทางเป็นหลัก ในการนี้ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นเงินลงทุนบางส่วน ทริสเรตติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 3.7-3.8 เท่าในช่วงระหว่างปี 2567-2569 ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินจะอยู่ที่ระดับ 19%-20% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนจะอยู่ที่ระดับ 46%-49% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สภาพคล่องที่เพียงพอ

ทริสเรตติ้งประเมินว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอในช่วงเวลา 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนซึ่งประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 183 ล้านบาทโดยรวมวงเงินกู้จากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 5.3 พันล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2566 และบริษัทคาดว่าจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้าประมาณ 800 ล้านบาท

บริษัทจะใช้เงินทุนไปในการลงทุนและชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดย ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาทซึ่ง 55% ของจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้เงินกู้โครงการที่ต้องชำระคืนสถาบันการเงินเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากประวัติในการดำเนินโครงการของบริษัทและสถานะเครดิตของเจ้าของโครงการแล้ว ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัทจะได้รับวงเงินกู้ยืมใหม่เพื่อทดแทนวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีหนี้ระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระในปี 2567 อีกจำนวนประมาณ 462 ล้านบาทด้วย ส่วนงบลงทุนในปี 2567 นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการที่จะแยกธุรกิจของบริษัทย่อยคือ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (BS) ออกมาและนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI) อีกด้วย โดย BS นั้นเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ การติดตั้งระบบ การให้บริการ และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (IT Solutions) ให้แก่บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในการนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่อไป

โครงสร้างหนี้

ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 3 พันล้านบาทและมีหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน (Priority Debt) จำนวนประมาณ 1.3 พันล้านบาทซึ่งประกอบด้วยเงินกู้โครงการที่มีหลักประกันและหนี้ของบริษัทย่อย โดยมีอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินรวมอยู่ที่ระดับเกือบ 40% ณ เดือนธันวาคม 2566

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

- รายได้จะอยู่ในช่วง 3.1-3.6 พันล้านบาทต่อปีในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
- EBITDA Margin จะอยู่ที่ระดับ 29%-34%
- เงินลงทุนรวมจะอยู่ที่ปีละ 500 ล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหมายของทริสเรตติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาสถานะในการแข่งขันในธุรกิจให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอาไว้ได้ต่อไปรวมทั้งยังจะได้สัญญาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จใหม่ ๆ ด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและของกลุ่ม ILINK ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่อัตราการก่อหนี้ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทและของกลุ่มถดถอยลงอย่างมาก ในขณะเดียวกัน สถานะของบริษัทที่มีต่อกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญก็อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตด้วยเช่นกัน

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ*

หน่วย: ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	2566	2565	2564	2563	2562
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,760	3,438	2,509	2,040	2,347
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	583	552	513	416	397
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,103	1,110	1,028	941	733
เงินทุนจากการดำเนินงาน	800	668	766	690	518
ดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับปรุงแล้ว	232	229	214	215	183
เงินลงทุน	492	350	332	341	624
สินทรัพย์รวม	8,931	8,396	8,084	7,079	6,622
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว	4,113	3,531	4,712	4,879	4,510
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว	4,009	3,691	2,909	1,893	1,712
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว					
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	40.0	32.3	41.0	46.1	31.2
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนถาวร (%)	7.4	7.2	6.9	6.2	7.1
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)	4.7	4.8	4.8	4.4	4.0
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	3.7	3.2	4.6	5.2	6.2
อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน (%)	19.4	18.9	16.3	14.1	11.5
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน (%)	50.6	48.9	61.8	72.0	72.5

* งบการเงินรวม

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL)

อันดับเครดิตองค์กร:	BBB
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือค่าเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria